

Đi học Cal State, UC, có thể miễn tăng học phí

Tác Giả: Ngái Viát

Thứ Sáu, 01 Tháng 7 Năm 2011 08:21

Học phí mùa Thu 2011 đã tăng rồi, có thể tăng nữa

SACRAMENTO (LAT) - Sinh viên ở hai hệ thống đại học công lập UC và Cal State, đã bị thông báo học phí tăng trong học kỳ mùa Thu 2011 rồi, có thể sẽ bị tăng học phí thêm một nữa nữa, vì ngân sách mới của tiểu bang cắt nhiều khoản tài trợ giáo dục.



Đi học Cal State Long Beach, một trong 23 đại học trong hệ thống CSU. Học phí ở đây, đã tăng một nữa rồi, sẽ có thể miễn tăng nữa. (Hình: CSULB)

Hiện giờ, học phí đang dự trù sẽ tăng 8% trong hệ thống UC (University of California) và 10% trong hệ thống CSU (California State University). Nay, học phí dự trù sẽ phải tăng thêm 10% nữa, theo các giới chức đại học và lãnh tụ sinh viên cho biết.

Đổi học Cal State, UC, có thể làm tăng học phí

Tác Giả: Ngái Viát

Thứ Sáu, 01 Tháng 7 Năm 2011 08:21

Nhân viên ưu tiên của ngân sách tiểu bang là một trường y khoa mới thuộc UC Riverside. Vì lý do chi phí của UCR hôm Thứ Tư nói rằng sẽ có thể phải rời khai giảng một năm tới mùa Thu năm 2013.

Trong thập niên qua, học phí gia tăng liên tiếp. Tại nay, học phí đã tăng gấp 3 lần so với 10 năm trước, lên tới \$11,000 một năm ở UC và \$4,884 ở Cal State. Đó là chưa kể các món chi tiêu khác mà sinh viên cần phải trả, như tiền lệ phí phòng thí nghiệm, tiền ăn, tiền mua sách.

Trong cuộc họp ở San Francisco vào tháng 7, Tổng Giám đốc trường học thuộc đổi học UC Mark G. Yudof có lẽ sẽ yêu cầu các viên trường chấp thuận tăng học phí. Tuy nhiên mức tăng bao nhiêu và sẽ bắt đầu từ mùa Thu hay mùa Đông sẽ còn phải nghiên cứu, Natham Brostrom, phó chủ tịch điều hành UC cho hay.

Tăng 10% nghĩa là vào khoảng \$1,000 mỗi sinh viên có thể bù lại \$150 triệu mà ngân sách mới của tiểu bang cắt giảm trong khoản tài trợ, nhưng 10 đổi học thuộc học trường này có thể còn phải cần thêm tiền cho chi phí học liệu và y tế đang lên.

23 trường đổi học trong học trường Cal State nhằm tăng học phí 10% đến 15%, nghĩa là mỗi sinh viên thêm tới \$733. Các trường này cũng tính đến việc cắt giảm nhân viên và hội đồng y tế sẽ họp tại Long Beach ngày 12 tháng 7 để thảo luận.

Cả hai học trường đều hứa hẹn sẽ tăng thêm trợ cấp financial aid cho sinh viên nghèo. (HC)